

ผลการดำเนินการตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมสรรพสามิตได้จัดทำโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มจากปริมาณน้ำตาลในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ โดยระบุและเจาะจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดประเด็นที่จะนำมาสร้างการมีส่วนร่วม ดังนี้

ภารกิจหลักของกรมสรรพสามิต ที่ใช้ในการดำเนินการของโครงการ ได้แก่ บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของโครงการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ นโยบายภาษีเพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมสรรพสามิตซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม และผู้แทนจากภาคประชาชน ได้แก่ ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องดื่มในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งมีผู้ประกอบการเครื่องดื่มเป็นจำนวนมาก และพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ทำให้มีความสะดวกในการเดินทางเพื่อเก็บข้อมูลและจัดการประชุม

๒. กรมสรรพสามิตได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ๑๕๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๓. กรมสรรพสามิตได้อนุมัติโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มจากปริมาณน้ำตาลในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มจากปริมาณน้ำตาลในปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

๔. ประสานงานกับคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต ในการจัดทำโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมฯ โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้

๔.๑ ลงพื้นที่เพื่อสอบถามและรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องดื่ม ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗

๔.๒ จัดประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องดื่มในพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๑ และ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม ๒ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ

๕. จัดประชุมโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันของคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในเขตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ และผู้แทนจากกรมสรรพสามิตซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องทวารวดี ๑ โรงแรม ไม้ด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม โดยมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

**ประเด็นที่ ๑** กรมสรรพสามิตควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีกรณีบริจาคให้วัดหรือโรงเรียน เพื่อให้การปฏิบัติในการยกเว้นภาษีของกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบการต่อไป

ผลการดำเนินงาน กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการดำเนินการ

**ประเด็นที่ ๒** กรมสรรพสามิตควรปรับปรุงระบบ E-Form เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งานระบบการส่งเอกสาร online ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงาน กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการปรับปรุงแบบ e - Form ให้รองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘ แบบ โดยได้ดำเนินการให้บริการแล้ว

**ประเด็นที่ ๓** กรมสรรพสามิตควรจัดทำคู่มือแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการชำระภาษีเครื่องดื่ม

ผลการดำเนินงาน กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับขั้นตอนการชำระภาษีเครื่องดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคู่มือดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและจะได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อไป

๖. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔

**หมายเหตุ** สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมสรรพสามิตพิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดทำโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ในประเด็นการจัดเก็บภาษีสำหรับผู้นำเข้าน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันที่คล้ายกัน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาคประชาชนของกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของโครงการให้แล้วเสร็จ